

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างภาพการทำงาน

ภาพ	บรรยาย/รายละเอียด
	<p>การลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลในสถานที่จริง ภายหลังจากการติดต่อพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ และพิจารณาว่าเด็กมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ รายการกำหนด ภาพ: นายนรินทร์ แซ่ว่าง (ต้า) และครอบครัว อ.บ้านตาก จ.ตาก</p>
	<p>กระบวนการถ่ายทำสารคดี ทีมงานติดตามวิถีการ ดำเนินชีวิต การทำงานหารายได้ของเยาวชนคน เก่งหัวใจแกร่ง ภาพ: น.ส.อิก (ไม่มีนามสกุล) หาดักกูดตามชายป่าริมแม่น้ำ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี</p>
	<p>กระบวนการถ่ายทำสารคดี การเลือกใช้ กล้องโทรทัศน์เพื่อถ่ายทำขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และสถานที่ ภาพ: นายสิทธิกร แน่นอุดร (เม่น) ผูกโพงพางหาปลาเพื่อนำไปขายเป็นรายได้ ช่วยเหลือครอบครัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี</p>

	<p>สัมภาษณ์ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการนั่งคุยอย่างเป็นกันเอง ไม่มีการกำหนดเวลา ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ นอกเหนือจากภาพสารคดี</p> <p><u>ภาพ:</u> สัมภาษณ์ยายของน้องเข้ม</p> <p>อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ</p>
	<p>กระบวนการถ่ายทำขณะที่แสงไม่พอ หรือช่วงกลางคืน หรือสถานที่นั้นๆ ไม่มีไฟฟ้า ซึ่งผู้ช่วยช่างภาพจะทำหน้าที่จัดเตรียมไฟ เพื่อความคล่องตัวในการถ่ายทำ</p> <p><u>ภาพ:</u> ผู้ช่วยช่างภาพใช้ไฟ 800 วัตต์ ส่องนำแสงขณะถ่ายทำครอบครัวกินข้าว</p> <p>อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ</p>
	<p>ขั้นตอนการมอบทุนการศึกษา และทุนช่วยเหลือครอบครัว โดยเชิญผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้มอบ และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน</p> <p><u>ภาพ:</u> นายวัชระ ชากักดี (เอ็กซ์)</p> <p>อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์</p>
	<p>ขั้นตอนการมอบทุนการศึกษา และทุนช่วยเหลือครอบครัว โดยเชิญผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้มอบ และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน</p> <p><u>ภาพ:</u> น.ส.อรุณา เทพณรงค์ (ออ)</p> <p>อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี</p>

	<p>โครงการคนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร จัดโดยโครงการสานรัก เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองวิธีคิด และการใช้ชีวิตระหว่างตัวแทนเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่งกับกลุ่มเยาวชนสถานที่ต่างๆ โดยมีคุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที</p> <p><u>ภาพ:</u> คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร ครั้งที่ 2 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย</p>
	<p><u>ภาพ:</u> คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนวัดสระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.ปทุมธานี</p>
	<p>กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเยาวชนคนเก่งหัวใจแกร่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากจิตอาสา ไม่ถือเป็นหน้าที่การทำงาน โดยจะจัดขึ้นเป็นครั้งคราว</p> <p><u>ภาพ:</u> เยี่ยมเยี่ยมด.ช.พิไทย และด.ช.โกวิทย์ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี</p>
	<p><u>ภาพ:</u> มอบเรือพีวีซีให้แก่ ด.ช.พิไทย และ ด.ช.โกวิทย์ โคเติม สองพี่น้องที่ใช้ชีวิตตามลำพังในกระท่อมใบตาลเล็กๆ โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ จ.ปราจีนบุรี</p>